

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Bình Sơn năm 2021

Để triển khai tốt các hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Bình Sơn năm 2021 và khắc phục, bổ sung các nội dung còn thiếu, cập nhật kịp thời thông tin điều hành, văn bản chỉ đạo của huyện lên cổng thông tin điện tử thành phần huyện Bình Sơn, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn báo cáo tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Bình Sơn trong 8 tháng đầu năm 2021 như sau:

I. Kết quả hoạt động

1. Trong năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, Ban Biên tập cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn đã cơ bản đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và những hoạt động nổi bật của địa phương, đặc biệt là một số nhiệm vụ quan trọng được tỉnh giao được xã hội đặc biệt quan tâm như: Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung tuyên truyền mạnh về dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021, đã đăng lên Cổng thông tin điện tử của huyện phục vụ cho tổ chức và cá nhân theo dõi, nắm bắt về tình hình phát triển của địa phương. Trong 8 tháng đầu năm 2021, tình hình xã hội ở địa phương có nhiều sự biến động, một số vấn đề cần tập trung giải quyết ngay để kịp tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh, cũng như kế hoạch của huyện; để đảm bảo cập nhật thông tin về chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương, chính sách ưu đãi đầu tư, dự án kêu gọi đầu tư, Ban Biên tập cổng thông tin điện tử của huyện tập trung nghiên cứu theo chủ trương của huyện về phát triển kinh tế xã hội của địa phương để cập nhật kịp thời, đáp ứng việc khai thác thông tin của tổ chức và người dân đối với địa phương huyện Bình Sơn.

UBND huyện đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban biên tập và Tổ thư ký – kỹ thuật Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn tại Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 08/10/2021; ban hành Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn; Thông báo số 262a/TB-BBT ngày 08/10/2021

của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn về phân công nhiệm vụ thành viên Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn;

Ban Biên tập huyện Bình Sơn đã mở chuyên mục Tuyên truyền bầu cử để đăng tải tất cả các thông tin về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thường xuyên cập nhật, bổ sung một số nội dung chính của Cổng thông tin điện tử của huyện để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tổ thư ký – kỹ thuật đã cập nhật, bổ sung kịp thời các thông tin về lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn; tạo mục thông báo công khai, mục văn bản chỉ đạo về Covid, mục góp ý Quy hoạch sử dụng đất, tạo thêm menu Tài liệu kỳ họp HĐND huyện,... nhằm giúp cho CBCC và người dân cập nhật thông tin một cách nhanh nhất.

Trong năm 2021, Ban biên tập huyện Bình Sơn đã cập nhật đầy đủ các thông tin kinh tế xã hội của huyện, các hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện Bình Sơn, các văn bản chỉ đạo và các sự kiện chính trị, thu hút đầu tư .v.v. trên Cổng thông tin điện tử của huyện; nhìn chung thông tin đa dạng phong phú; số lượng truy cập tương đối nhiều trên 2.500 lượt truy cập trực tuyến, trên 2.656.026 tổng số lượt xem; năm 2021 đã đăng 703 tin bài ảnh và hơn 3.457 các loại văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện tăng 230% so với năm 2020.

2. Hoạt động cung cấp thông tin (theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP)

Nội dung		Tự đánh giá của đơn vị			Ghi chú
		Có	Không	Số liệu tin, bài, văn bản cập nhật	
I	Cung cấp thông tin				
1	Tin tức, sự kiện	X		703	
2	Văn bản chỉ đạo, điều hành	X		3.457	
3	Thông tin, giới thiệu	X			
4	Thông tin tuyên truyền	X			
5	Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển	X		6	
6	Hỏi đáp	X			

II	Về dịch vụ công				
1	Số lượng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện		X		
2	Số lượng hồ sơ đã được xử lý đối với từng dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên		X		

II. Ưu điểm, tồn tại hạn chế và đề xuất kiến nghị

1. Ưu điểm: Công thông tin điện tử thành phần của huyện Bình Sơn sau khi nâng cấp đã được bổ sung nhiều chức năng mới ưu việt hơn như: ứng dụng công nghệ mới; nâng cao hiệu năng, tính an toàn, sẵn sàng của hệ thống; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác cung cấp thông tin, góp phần hỗ trợ tích cực cho việc điều hành của các cơ quan, đơn vị; tích hợp với các hệ thống hiện có của tỉnh và một số hệ thống triển khai phát triển chính quyền điện tử giai đoạn 2020-2025 như: hệ thống xử lý văn bản điều hành iOffice, hệ thống một cửa điện tử dùng chung của tỉnh giúp cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn với thông tin chính thống trên môi trường mạng.

2. Tồn tại hạn chế

Việc đăng tải các văn bản chỉ đạo điều hành của huyện lên Cổng thông tin điện tử của huyện còn nhiều thao tác, vì vậy việc đăng tải văn bản lên cổng thông tin tốn nhiều thời gian trong khi đối với công chức phụ trách đăng tải văn bản lên cổng thông tin kiêm nhiệm nhiều công việc; do đó việc đăng tải văn bản chưa kịp thời, ảnh hưởng đến quá trình truy cập thông tin văn bản của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức và người dân cần khai thác thông tin.

3. Đề xuất kiến nghị

- Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh kiến nghị với đơn vị Trung tâm công nghệ thông tin, VNPT của tỉnh để đồng bộ hệ thống văn bản của phần mềm Ioffice qua vị trí Mục Văn bản của Cổng thông tin điện tử;

- Trang quản trị tại mục thống kê nhuận bút chưa chính xác, kiến nghị VNPT tỉnh nghiên cứu xử lý để đảm bảo chính xác khi thống kê tin bài của cộng tác viên để thuận lợi trong việc tính toán trả tiền nhuận bút cho cộng tác viên.

IV. Phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022

Tiếp tục cập nhật, đổi mới phong phú nội dung thông tin chính của Cổng thông tin điện tử huyện, đổi mới những nội dung thông tin cứng như: thông tin về chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương, chính sách ưu đãi đầu tư, dự án kêu gọi đầu tư.. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử

của huyện tập trung nghiên cứu và chỉ đạo cho các thành viên Ban biên tập xây dựng bổ sung nội dung thông tin trên, trên tinh thần chủ trương, định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện trong 6 tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo; thường xuyên cập nhật tin, bài, văn bản chỉ đạo của huyện kịp thời, đảm bảo tính thời sự.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2021 của Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- BBT Website huyện;
- VPH: CVP, CPVP, CVCNTT, Web;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Quang Sự

**PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHẦN HUYỆN BÌNH SƠN**
(Kèm theo Báo cáo số 757/BC-UBND, ngày 16/12/2021 của UBND huyện Bình Sơn)

A. Thông tin chung về Trang Thông tin điện tử thành phần huyện Bình Sơn

1. Cán bộ phụ trách: Trương Văn Minh; Điện thoại liên hệ: 0919099714

B. Hoạt động cung cấp thông tin (theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP):

Nội dung		Tự đánh giá của đơn vị			Ghi chú
		Có	Không	Số lượng	
	Chuyên mục cung cấp thông tin trên Cổng				
1	Thông tin giới thiệu	[x]	[]		
2	Tin tức, sự kiện	[x]	[]	703	
3	Thông tin chỉ đạo, điều hành	[x]	[]		
4	Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách.	[x]	[]		
5	Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển.	[x]	[]	6	
6	Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan.	[x]	[]	3.457	
7	Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân.	[x]	[]		
8	Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền bao gồm họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại/fax, địa chỉ thư điện tử chính thức.	[x]	[]		
9	Thông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử bao gồm: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch với tổ chức, cá nhân.	[x]	[]		
10	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 3,4	[x]	[]		Liên kết
11	Mục Thủ tục hành chính	[x]	[]		
12	Mục Công khai ngân sách địa phương	[x]	[]		
13	Mục tình hình kinh tế - xã hội của huyện, thị xã, thành phố.	[x]	[]		